

Các Khoản Tiền Thường Được Tính Phí

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính (Financial Assistance Policy - FAP) của BJC, bệnh viện không được tính phí quý vị vượt quá các khoản tiền thường được tính phí (amounts generally billed - AGB) đối với những cá nhân có bảo hiểm bao trả dịch vụ chăm sóc đó. Một bệnh nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ được coi là chỉ “bị tính phí” số tiền người đó tự chịu trách nhiệm chi trả, sau khi đã áp dụng tất cả các khoản chiết khấu (bao gồm các khoản chiết khấu sẵn có theo FAP) và các khoản thanh toán của chương trình bảo hiểm.

BJC HealthCare xác định AGB bằng cách nhân tổng khoản phí của bệnh viện đối với dịch vụ chăm sóc đó với một hoặc nhiều tỉ lệ phần trăm của tổng khoản phí, hay còn gọi là “phần trăm AGB”. Phần trăm AGB hàng năm được tính bằng cách chia toàn bộ số tiền của tất cả yêu cầu bảo hiểm của bệnh viện mà được các công ty bảo hiểm y tế cho phép trong thời gian 12 tháng trước đó cho tổng số tiền của các tổng khoản phí liên quan cho những yêu cầu bảo hiểm đó. Đối với những mục đích này, toàn bộ số tiền được công ty bảo hiểm y tế cho phép bao gồm cả số tiền được công ty bảo hiểm bồi

hoàn và số tiền (nếu có) mà cá nhân tự chịu trách nhiệm chi trả dưới hình thức khoản đồng thanh toán, khoản đồng bảo hiểm hoặc khoản khấu trừ, bất kể liệu cá nhân đó có thực sự thanh toán toàn bộ hay một phần hay không và không tính tới bất kỳ khoản chiết khấu nào áp dụng đối với phần thanh toán đó của cá nhân (theo FAP hoặc chính sách khác). AGB hàng năm được tính cho mỗi bệnh viện.

Sau khi tính đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính được phê duyệt, bệnh viện sẽ áp dụng khoản chiết khấu hỗ trợ tài chính hiện hành theo xác định trong Bảng Thu Nhập và Chiết Khấu nhận Hỗ Trợ Tài Chính. Bất kỳ khoản dư nào đến hạn bệnh nhân phải trả sẽ được xét duyệt để đảm bảo khoản đó ít hơn phần trăm AGB. Nếu khoản dư đến hạn lớn hơn số tiền cho phép AGB, một khoản chiết khấu bổ sung sẽ được tính vào khoản dư để giảm giá trị khoản dư so với phần trăm AGB.

Dưới đây là phần trăm AGB cho mỗi bệnh viện thuộc hệ thống BJC HealthCare. Nếu quý vị có thắc mắc về việc tính AGB, vui lòng gọi số 314-362-8400 hoặc 855-362-8400.

Tên Bệnh Viện	Phần Trăm Các Khoản Tiền Thường Được Tính Phí (AGB)
Bệnh Viện Alton Memorial	26,4 %
Bệnh Viện Barnes-Jewish	34,4 %
Bệnh Viện Barnes-Jewish St. Peters	33,6 %
Bệnh Viện Quận Tây Barnes-Jewish	31,8 %
Trung Tâm Bệnh Viện Boone	34,6 %
Bệnh Viện Christian	25,8 %
Trung Tâm Y Tế Missouri Baptist	34,9 %
Missouri Baptist Sullivan	34,7 %
Trung Tâm Y Tế Parkland	33,4 %
Bệnh Viện Progress West	38,6 %
Bệnh Viện Nhi St. Louis	49,8 %